

Số: **634**TB-HĐND

Lai Châu, ngày **09** tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tọa kỳ họp về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XV

Ngày 09/12/2022, kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa XV đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Tại kỳ họp có 04 đại biểu HĐND tỉnh chất vấn đối với 03 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 02 Ủy viên UBND tỉnh (*Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn*) và Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh trong việc chủ động nắm bắt tình hình, đề xuất nội dung chất vấn sát với thực tế cơ sở; ghi nhận và đánh giá cao nội dung trả lời chất vấn của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc các sở đã trình bày tại phiên chất vấn; nội dung chất vấn cơ bản đầy đủ, đúng vấn đề được chất vấn, làm rõ những vấn đề thuộc trách nhiệm, phạm vi mình phụ trách và đề ra những giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Trên cơ sở nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tọa kỳ họp yêu cầu UBND tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung sau:

I. Đối với nội dung chất vấn tại hội trường

1. Trả lời chất vấn của đồng chí Tổng Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về công tác tuyển dụng giáo viên; chính sách cho giáo viên vùng sâu, vùng khó khăn của tỉnh.

Chủ tọa kỳ họp nhất trí với nội dung trả lời chất vấn của đồng chí Tổng Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Trong thời gian tới đề nghị đồng chí Tổng Thanh Hải tổ chức thực hiện hiệu quả những giải pháp đã đề ra.

Đề nghị UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục kiến nghị với Quốc hội và Chính phủ để có chính sách phù hợp đối với giáo viên, nhất là giáo viên vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Đề nghị UBND tỉnh có những giải pháp phù hợp để thu hút giáo viên, đặc biệt là giáo viên Tin học và Ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu giảng dạy của các đơn vị trường; quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, tham mưu để tỉnh

Lai Châu có những chính sách đào tạo phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh; nghiên cứu, cân nhắc việc mở các lớp đào tạo giáo viên Tiếng anh, Tin học, Âm nhạc cho con em địa phương tại Trường Cao đẳng cộng đồng.

2. Trả lời chất vấn của đồng chí Đặng Văn Châu, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Chủ tọa nhất trí với nội dung đồng chí Đặng Văn Châu đã trả lời chất vấn tại kỳ họp. Trong thời gian tới, đề nghị Đồng chí Đặng Văn Châu thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra; phối hợp với chính quyền các cấp làm tốt công tác tuyên truyền để Nhân dân hiểu, nhận thức được việc phá rừng là vi phạm pháp luật; đẩy mạnh công tác giáo dục, tư tưởng cho đội ngũ làm công tác kiểm lâm; chỉ đạo lực lượng kiểm lâm tăng cường kiểm tra, bám rừng, bám dân, gắn bó với Nhân dân, phát hiện kịp thời hành vi vi phạm liên quan đến khai thác rừng trái phép; làm rõ trách nhiệm của lực lượng kiểm lâm khi để xảy ra tình trạng chặt, phá rừng trái phép. Đề nghị đại biểu HĐND tỉnh nắm chắc thông tin liên quan đến việc chặt, phá rừng, kịp thời phản ánh về Thường trực HĐND tỉnh để tổ chức giám sát, khảo sát và báo cáo các cơ quan chức năng có liên quan xử lý theo quy định.

3. Trả lời chất vấn của đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện yêu cầu của kiểm toán nhà nước đối với nội dung thành lập đoàn thanh tra việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước về thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường giai đoạn 2017-2021 đối với Công ty TNHH MTV Liên Phương và Công ty TNHH MTV Thái Vấn.

Chủ tọa nhất trí với nội dung trả lời chất vấn của đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan có liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để xác minh, làm rõ những sai phạm trong việc khai thác khoáng sản đối với Công ty TNHH MTV Liên Phương và Công ty TNHH MTV Thái Vấn, nếu xác định có sai phạm đến mức phải xử lý hình sự thì sớm chuyển cơ quan điều tra để thực hiện theo quy định.

II. Đối với nội dung chất vấn trả lời bằng văn bản

1. Trả lời chất vấn của đồng chí Đặng Văn Châu, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về những giải pháp để khắc phục những hạn chế, thiếu sót là nguyên nhân dẫn tới tham nhũng trong việc thực hiện chương trình, dự án thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị đồng chí Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc thực hiện các giải pháp đã đề ra tại Văn bản số 2677/SNN-VPĐP, ngày 08/12/2022 của Sở về trả lời chất vấn đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ mười hai,

HĐND tỉnh khóa XV. Hằng năm, xây dựng kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, các đề án, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho cơ sở.

2. Trả lời chất vấn của đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, thiếu sót là nguyên nhân dẫn tới tham nhũng trong việc thực hiện dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Đề nghị đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra tại Văn bản số 4607/UBND-KTN, ngày 08/12/2022 của UBND tỉnh về trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ mười hai. Ban hành văn bản chấn chỉnh các cấp, ngành, các cơ quan, đơn vị về những hạn chế, thiếu sót, sai phạm đã được chỉ ra trong quá trình triển khai thực hiện dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Chỉ đạo các sở, ngành rà soát, tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn (hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành) làm cơ sở để các cấp, các ngành triển khai thực hiện trên nguyên tắc không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính.

3. Trả lời chất vấn của đồng chí Mai Văn Thạch, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về những giải pháp, kiến nghị, đề xuất để giải quyết căn cơ, không để tái diễn tình trạng khai thác vàng trái phép.

Đề nghị đồng chí Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện hiệu quả các giải pháp và tham mưu thực hiện tốt các kiến nghị đã đề ra tại Văn bản số 3021/STNMT-ĐDB, ngày 07/12/2022 về tiếp thu, giải trình nội dung chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh. Sớm tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy định quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh, quy định rõ trách nhiệm của các ngành, UBND cấp huyện, cấp xã về quản lý khoáng sản, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và trách nhiệm, nguyên tắc phối hợp trong kiểm tra, phát hiện, xử lý, giải tỏa khai thác khoáng sản trái phép; xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

4. Trả lời chất vấn của đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy lợi Cù Thàng, xã Tà Mung, huyện Than Uyên và lý do không bố trí kế hoạch vốn năm 2023 cho dự án.

Đề nghị đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, tham mưu phương án đầu tư Thủy lợi Cù Thàng đảm bảo theo đúng chủ trương đầu tư đã được HĐND tỉnh phê duyệt và phù hợp với tình hình thực tế.

5. Trả lời chất vấn của đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về nguyên nhân, lý do và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc bố trí, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đối với các dự án đã được bố trí kế hoạch vốn từ đầu năm 2022 nhưng đến ngày 25/11/2022 tỷ lệ giải ngân vốn đạt thấp hoặc chưa giải ngân.

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; đôn đốc triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công được giao trong năm theo quy định.

6. Trả lời chất vấn của đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh về nguyên nhân, trách nhiệm của ngành trong việc chậm giải quyết đơn khởi kiện của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đối với Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng và xúc tiến thương mại Lai Châu.

Chủ tọa đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ án, tuân thủ đúng trình tự tố tụng theo luật định.

III. Giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HDND, đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nội dung Thông báo này.

Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện và báo cáo Thường trực HDND tỉnh trước ngày 30/6/2023 để báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Chu Lê Chinh